

Số: 06/TB - UBND

Hồng Đức, ngày 03 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch ngày chủ nhật xanh đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Hồng Đức trong dịp tết nguyên đán 2024

### Kính thưa toàn thể nhân dân

Căn cứ vào kế hoạch số 24 KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND xã Hồng Đức về việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Hồng Đức.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

Để đảm bảo cho công tác vệ sinh môi trường trong các hộ gia đình cũng như đường làng ngõ xóm được phong quang sạch đẹp nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân trên địa bàn xã.

UBND xã thống nhất tổ chức ngày chủ nhật xanh tổ chức mỗi tháng một lần tạo thành nề nếp sinh hoạt ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian tổ chức thực hiện ngày chủ nhật xanh tháng 02/2024 vào ngày 04 tháng 02 năm 2024.

Nội dung công việc cụ thể.

Đối với cán bộ công chức và người lao động thuộc UBND xã tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực trụ sở UBND xã và nhà văn hóa trung tâm xã.

Đối với các nhà trường tổ chức cán bộ, giáo viên và nhân viên tổng dọn vệ sinh môi trường các lớp học trong, ngoài khuôn viên nhà trường. (Bố trí sắp xếp làm vào ngày 05 tháng 01 vào sáng thứ 2).

Đối với các cơ sở Tôn giáo, Tín ngưỡng tổ chức tổng dọn vệ sinh trong, ngoài khuôn viên của các cơ sở Tôn giáo, Tín ngưỡng.

Đối với các ngành đoàn thể tổ chức tổng dọn vệ sinh tuyến đường tự quản; các khu vực được giao do UBND xã phân công.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trong, ngoài nhà. Thu gom rác thải, đẩy dọn cỏ dại vườn tạp, dọn cỏ hành lang đường giao thông thuộc địa phận nhà mình đang sinh sống.

Đối với các dòng họ, các gia đình có các khu vực Mộ, Mả nơi an nghỉ của người đã khuất tổ chức tổng dọn vệ sinh đẩy dọn cỏ dại đảm bảo phong quang sạch sẽ.

Đối với các chi hội đoàn thể hội các thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường đã được giao cho các hội cấp xã và chi hội cấp thôn đảm nhiệm.

Đối với ban quản lý chợ Mè chủ động dọn vệ sinh môi trường có kế hoạch phun sát trùng khu vực chợ Mè đảm bảo công tác vệ sinh môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình giao thương hàng hoá tại chợ.

Các Ông, Bà trưởng phó thôn ban chi ủy chi bộ thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh các nơi công cộng của thôn, kiểm tra cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong thôn tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các lao động vệ sinh môi trường tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt thuộc địa bàn dân cư mình quản lý thu dọn cỏ, cây đẩy dọn các lề đường mang về nơi tập kết để tiêu hủy. Theo dõi hoạt động của các chi hội đoàn thể lập báo cáo kết quả về ban chỉ đạo xã sau khi kết thúc công việc.

Trên đây là thông báo của UBND xã Hồng Đức về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh tháng 02 năm 2024 trên địa bàn xã UBND xã thông báo để các tổ chức cá nhân và toàn nhân dân trong toàn xã được biết và thực hiện tốt theo nội dung thông báo này./.

**Nơi nhận;**

- Đài TT thông báo;
- Lưu VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Ngọc Quyên**